

ปัก9หมุด สร้างพระเมรุมาศ

1ม.ค.เปิดลงนามถวาย 'พระพรในหลวงร.10'

ในหลวงรัชกาลที่ 10 โปรดเกล้าฯ ให้ภาครัฐ-ภาคเอกชน ร่วมเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่ 1 ม.ค.60 สำนักพระราชวังแจ้งปิดเข้ากราบสักการะพระบรมศพ แต่เปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ชาวเผ่าเยอกว่า 50 คนเข้ากราบพระบรมศพ พิธี “ในหลวง ร.9-พระราชินี” สร้างความร่วมเย็นจนทุกวันนี้ กอ.รล.ขอปชช. ที่มีโรคประจำตัวแจ้งจนท. ระหว่างรอเข้ากราบพระบรมศพ “ธนะศักดิ์” **อ่านต่อหน้า 3**

ปัก9หมุด

ปช.พิธีปักหมุดสร้างพระเมรุมาศ เผยเสร็จจ.ย.60

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม ในการพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินมาเป็นวันที่ 74

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ราชสกุล องคมนตรี คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม องค์การอิสระ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล เป็นวันที่ 20

สำหรับในวันนี้มีกระทรวงคมนาคม โดยบริษัท

วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด, สถาบันการบินพลเรือน, สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดฯ, สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, กรมควบคุมมลพิษ, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, องค์การจัดการน้ำเสีย ร่วมเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในเวลา 07.00 น พล.อ.อ.อิทธิพร สุภวงศ์ ประธานคณะกรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ จากนั้นถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดบวรนิเวศวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ มาตั้งแต่ค่ำวันนี้ โดยมีบริษัท วิทยุการ

บินแห่งประเทศไทย จำกัด, สถาบันการบินพลเรือน, และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพร่วมบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ

จากนั้นเวลา 10.30 น. พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรม จำนวน 8 รูป จากวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ซึ่งมีคณะในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย สำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเบื้องหน้าพระบรมโกศบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ประชาชนต่างใช้ช่วงเวลาก่อนหยุดเทศกาลปีใหม่ เดินทางมาสักการะพระบรมศพตั้งแต่เช้านี้ โดยสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าประตูวิเศษไชยศรีในเวลา 04.45 น. เมื่อกราบสักการะแล้วประชาชนยังได้รับข้าวพองเพียง จากสำนักนายกรัฐมนตรี และน้ำดื่ม นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้จัดเต็นท์หลบร้อนสำหรับให้ประชาชนที่รอรถประจำทางด้านหลังประตูหาภิรมย์ด้วย

นางสุภาพร โยธี อายุ 42 ปี พร้อมสามี นายชินชา บุญโย อายุ 47 ปี อาชีพทำนา และลูกสาว ด.ญ.สุพิชญา โยธี 9 ปี ชาวเผ่าเยอ อ.โพธิ์แดง จ.ศรีสะเกษ เปิดเผยว่า ได้ร่วมตัวเผ่าเยอกว่า 50 คน ด้วยใจที่อยากจะทำสักการะพระบรมศพ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมีต่อพวกเขาชาวเผ่าเยอ ดังหลักฐานทางภาพถ่ายและวิดีโอที่พระองค์เสด็จฯ ทอดกฐิน ที่วัดปราสาทเยอ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เป็นการส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 25 ต.ค.2514 สร้างความร่วมเย็นให้กับพวกเขาชาวเผ่าเยอจนถึงทุกวันนี้ สำหรับวันนี้เป็นความตื่นเต้นที่ได้รับข้าวเปลือกพระราชทานโดยจะนำไปบูชาและอีกส่วนนำไปเป็น

ขณะที่นางสาวเก็จวดี กฤษนุทศ อายุ 20 ปี ชาวเผ่าเยอ กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ชื่นชมในหลวง ร.9 ในเรื่องของความซื่อสัตย์ เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงแข่งเรือใบ โดยพระองค์ทรงออกเรือก่อน เพราะทรงเข้าพระราชหฤทัย

สัญญาณผิต และเมื่อรู้ว่าผิตจึงทรงกลับมาเริ่มต้นใหม่ ทำให้ตนประทับใจและยึดเรื่องความซื่อสัตย์ไว้ใช้ใน ชีวิตประจำวัน

ที่กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง (กอร.รส.) พล.ต. พงษ์สวัสดิ์ พรหมจิตต์ รองแม่ทัพภาคที่1(รองมทอ.1) ในฐานะรองผอ.กอร.รส.แถลงภายหลังการประชุม ว่า การดูแลประชาชนในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีคืนวันที่31 ธ.ค.จะมีประชุมกลุ่มย่อย หรืออีกนัยหนึ่ง ก่อนจะมีการแถลงถึงความชัดเจนในวันที่ 28 ธ.ค.นี้ ส่วนวันที่ 1 ม.ค.60 ตามที่สำนักพระราชวังได้แจ้งปิดการเข้ากราบ ลักการพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช แต่เปิดให้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ตั้ง แต่เวลา 07.30-17.00 น. ทางกอร.รส.ดูแลประชาชน ตามปกติ แต่จะเริ่มเปิดจุดคัดกรองให้ประชาชนเข้า พื้นที่สนามหลวง ในเวลา 06.00น. เป็นต้นไป

พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ กล่าวอีกว่า ที่ประชุมได้มีความกังวลในส่วนประชาชนที่เจ็บป่วย หรือมีโรค ประจําตัวแต่ยังไม่ยอมแจ้งอาการคงต้องประชาสัมพันธ์ ให้มากขึ้น และนำจิตอาสาไปคอยแจกแผ่นป้ายเพื่อให้ ระบุโรคที่ป่วยก็ขอให้ประชาชนช่วยแจ้งอาการป่วยของ ตัวเองด้วย

นอกจากนี้จะมีเพิ่มหน่วยบริการทางการแพทย์ ที่ประตูทวารวดีที่มี เป็นทางออกของประชาชนที่เข้าไป ลักการพระบรมศพ เพราะบางคนอาจมีอาการเหนื่อย ล้า ในส่วนผู้ทรงศีลของทุกศาสนา ที่ต้องการเข้าไป แสดงความอาลัยพระบรมศพนั้น สามารถไปแสดงตัวที่ ได้ที่ราชานิวส์โมสร ถนนมหาราช โดยทางกรมศาสนา ได้ตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก พาเข้าไปโดยไม่ต้อง ผ่านจุดคัดกรอง เพราะหากท่านมารอคิวที่สนามหลวง เรากังวลว่าอาจดูเล็ได้อย่างไม่ถูกต้อง ตามหลักศาสนา ของท่าน นอกจากนี้ทางศูนย์ประสานงาน Volunteers For Dad ได้แจ้งขอรับบริจาควัตถุประกอบอาหาร ประเภทเครื่องปรุงและน้ำมันพืชเพื่อจะได้ไปมอบให้กับ โรงครัวต่างๆ ในสนามหลวงต่อไป

"กอร.รส. กทม.และคณะกรรมการพิเศษเพื่อ ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(กปร.) เตรียมตั้งคณะกรรมการร่วมกันเพื่อบริหารจัดการ ประชาชนที่จะเข้าชมนิทรรศการ •เย็นศิระเพราะพระ บริบาล ซึ่งขณะนี้การก่อสร้างได้มีความคืบหน้ามาก คาดว่าจะเสร็จตามกำหนดในวันที่ 28 ธ.ค. ส่วนจะบริหาร การเข้าชมอย่างไรต้องหารือกันก่อน ส่วนการย้ายเต็นท์

กองอำนวยการทางกปร.และกทม.จะไปหารือร่วมกัน จะมีความชัดเจนในเร็ววัน" พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ กล่าว

เมื่อเวลา 15.30 น. ที่บริเวณท้องสนามหลวง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระ เมรุมาศฯ ได้จัดพิธีปักหมุดก่อสร้างพระเมรุมาศฯ เพื่อ ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพล.อ. ณะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็น ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร โดยบรรยายกาศภายในพิธี ได้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ต่อมาเมื่อเวลา 15.59 น. พล.อ.ณะศักดิ์ เดิน ทางมาถึงบริเวณเมฆทะเลพิธีท้องสนามหลวง พิธีบวง สรวงจึงเริ่มต้นขึ้น เริ่มจากประธานจตุรปูเทียนบูชา เครื่องสังเวยที่โต๊ะบวงสรวง โดยมีพระมหาราชครูพิธี ศรีวิสุทธิคุณ วิทยาลัยเวทย์บรมหงส์ พรหมพงศ์ พฤดา จารย์ อ่านโองการบวงสรวง จากนั้นประธานและผู้ร่วม พิธีไปрызข้าวตอกดอกไม้ที่เครื่องสังเวย

จากนั้นในเวลา 16.15 น. เจ้าหน้าที่วิศวกรจาก กรมศิลปากร นำหลักหมุดทั้ง 9 จุดไปประจำไว้ที่แทน รองรับ โดยประธานและผู้ปักหมุดได้เดินทางไปประจำ หลักหมุดที่กำหนดไว้ ซึ่งประธานจะปักหมุดหลักที่ทำ จากไม้ทองเหลือง นอกนั้นผู้ปักหมุดอื่นปักหมุดที่ทำจาก ไม้พยุง 8 หมุด จากนั้นในเวลา 16.19 น. พราหมณ์ ผู้ประกอบพิธีเริ่มเป่าสังข์แต่ให้สัญญาณการปักหมุดผู้ ปักหมุดเริ่มปักหมุดลงลึกตามลำดับที่กำหนดแล้ว ผู้ ปักหมุดไปรดดอกไม้โดยรอบบริเวณหลักหมุดทั้ง 9 จุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รายงานผู้ร่วมปักหมุดทั้ง 9 จุดประกอบด้วย ผู้ปักหมุดที่ 1 พล.อ.ณะศักดิ์ ผู้ ปักหมุดที่ 2 นายวีระ ผู้ปักหมุดที่ 3 นายกฤษณ์ กาญจนัญชราชเลขาธิการ, ผู้ปักหมุดที่ 4 ดร.จิจาย อิศรางกูร ณอยุธยาเลขาธิการพระราชวัง, ผู้ปักหมุดที่ 5 ท่านผู้หญิง นุศรี วีระไวทยะ รองราชเลขาธิการ, ผู้ปักหมุดที่ 6 นาย กฤษณ์พงษ์ ศรี ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม, ผู้ปักหมุดที่ 7 นายจรัชย์ มุลทองโรย ปลัดสำนักนายกฯ, ผู้ปักหมุด ที่ 8 นายภัทรุทธิ์ ทรรทรานนท์ ปลัดกทม. และหมุดที่ 9 นายเดโช สวานนท์ อธิบดีกรมศิลปากร เมื่อผู้ ร่วมพิธีทำการปักหลักหมุดครบแล้วจึงเป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีแล้วพล.อ.ณะศักดิ์เปิด เผยว่าขั้นตอนที่เกิดขึ้นในวันนี้ เป็นไปตามราชประเพณี โบราณ เป็นการปฏิบัติของคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้าง พระเมรุมาศฯ การตอกหมุดวันนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่เรา

หาจุดกึ่งกลาง ของพระเมรุมาศ และยังเป็นการบวง สรวงเพื่อเอาฤกษ์เอาชัย เพื่อให้การดำเนินขั้นตอนต่อ ไปประสบความสำเร็จ ซึ่งต่อไปเราก็ จะเริ่มตั้งฝังพระ เมรุมาศจากนั้นเราก็รอการมอบพื้นที่จากทางกทม. เพื่อ ปิดริ้วสร้างพระเมรุมาศ โดยช่วงนั้นจะมีการตอกเสาเข็ม ซึ่งในส่วนนี้จะมีพิธีบวงสรวง และยกเสาเอกขึ้น โดยได้ เรียนเชิญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เป็น ประธานในการยกเสาเอกโดยพิธีนี้คาดว่าจะมีขึ้นในเดือน มี.ค. 60 เมื่อพระเมรุมาศสร้างเสร็จแล้วจะมีการยกฉัตร ในส่วนนี้ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นองค์ประธาน ในการยกฉัตรขึ้นจากนั้นถือว่าพระเมรุมาศเสร็จสมบูรณ์ คาดว่าทั้งหมดจะแล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือน ก.ย. 60

ต่อข้อถามว่าจะเปิดให้ประชาชนได้ชมความ งามของพระเมรุมาศหรือไม่ พล.อ.ณะศักดิ์ กล่าวว่า ใน ช่วงต้นก่อนที่จะมีราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ก็ อาจจะเปิดให้ประชาชนได้ดูแต่รอบนอก แต่ก็ยังเห็นดี ความสวยงามได้ ถ้าเกิดเปิดให้เข้ามา เราก็เกรงว่าอาจ จะเกิดผลกระทบกับวัตถุ สถานที่ ที่ได้สร้างไว้ ที่คุ้มกัน ไว้ก็อาจจะมีการชิงเชือกกัน แล้วให้มีคนฝ่า โดย ภายในพระเมรุมาศ จะมีสิ่งประกอบที่แสดงถึงพระราช ภารกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช อาทิ กังหันน้ำชัยพัฒนา แต่หลังจากพระ ราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้ว คิดว่าอาจจะ เปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศ ยืนถ้าอยู่ในจุดที่ เหมาะสมได้